

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ดึงนักวิชาการทั่วโลก จัดงานประชุมนานาชาติด้านการเงิน

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชชมงคลพระนคร) เปิดเผยว่า ม.ราชชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านการเงินของโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลก และเห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวสมาคม GFA (Global Finance Association) จึงได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพฝ่ายไทยในการจัดประชุมนานาชาติ 2011 Global Finance Conference ในหัวข้อ “The Sustainability of the Global Economic and Financial Imbalances and Tides of Change : Implications for Nations and Firm.” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักลงทุน อาจารย์ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเงินในระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร Global Finance Journal รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินของโลก โดยได้เชิญ นักวิชาการ นักวิจัย นักลงทุน นักปฏิบัติการ นักศึกษา และอาจารย์ระดับปริญญาเอกจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของไทยเป็นผู้บรรยายรับเชิญ สำหรับการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดงานครั้งสำคัญที่สุดคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับองค์ความรู้ด้านการลงทุน การเงิน การคลัง การบัญชี การบริการ สินทรัพย์ บรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง การบูรณาการตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ และรู้จักสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยและนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินต่อไป นอกจากนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักลงทุน นักปฏิบัติการ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี ไฮเต็ล กรุงเทพฯ ผู้สนใจสมัครและสำรองที่นั่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มทร.พระนคร โทร.02-282-9009-15 ต่อ 6072
